

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023
kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện và Tổng kết cao điểm
thu nhận CCCD gắn chip; đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT**

Ngày 28/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện (*gọi tắt là Đề án 06*) và Tổng kết cao điểm thu nhận CCCD gắn chip; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thiên Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện; các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn; Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau khi nghe Công an huyện, Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện báo cáo tóm tắt kết quả đạt được 06 tháng đầu năm và các ý kiến phát biểu của các phòng, ban, đoàn thể, địa phương; đồng chí Chủ trì Hội nghị kết luận:

Đề án 06 của Chính phủ với những nhiệm vụ quan trọng và chưa có tiền lệ, UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 đặc biệt là trong đợt cao điểm thu nhận CCCD, đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT; đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tham gia Hội nghị đã đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cần phải được tiến hành thường xuyên, thống nhất ở các cấp, các ngành đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh tình trạng chông chéo, lãng phí. Cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm nhằm tạo tiền đề tích cực cho việc thực hiện Đề án 06 trong những năm tiếp theo.

Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng, đủ về tầm quan trọng của Đề án 06 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14/12/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Thực hiện tốt công tác báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, 1 năm theo đúng quy định đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

2. Thành viên Tổ công tác Đề án 06 các cấp phát huy, nâng cao vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Công an huyện là cơ quan thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, theo dõi tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời tham mưu đề xuất, biểu dương, khen thưởng các tập thể các nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân, vai trò của người đứng đầu đơn vị, địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc phục.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được số hóa.

Phối hợp với Công an huyện trong việc ban hành văn bản, cập nhật, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Tổ Công tác Đề án 06 huyện; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

4. Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm y tế, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai 02 dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí trên địa bàn huyện.

5. Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh, Công an huyện phối hợp thực hiện hoàn thành cập nhật dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Hoàn thành công tác cập nhật thông tin người hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện công tác trả tiền trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo Kế hoạch 159/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị.

7. Trung tâm Y tế: Có giải pháp tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế; thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; đảm bảo đến 31/12/2023 đạt 50% công dân thanh toán các dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

8. Phòng Văn hóa & Thông tin: Làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung, ý nghĩa của Đề án 06 đến với người dân, đồng thời tham mưu, thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng trong quá trình chuyển đổi số.

9. UBND các xã, thị trấn: Bố trí, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị (máy tính, máy scans...); đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã. Kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế báo cáo huyện kịp thời xử lý, khắc phục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Thiên Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 06 đầu năm 2023 kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện và Tổng kết cao điểm thu nhận CCCD gắn chip; đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT. Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện

Nơi nhận: *Hand*

- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên TCT Đề án 06 huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phung

Hoàng Thị Phụng